



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก
(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

จำนวน 1 คน

ลำดับที่	เลขที่สมัคร	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
*1	1	นางสาว	สิริธร	ชาบรา

หมายเหตุ: 1. * ให้นำหลักฐานตามที่แจ้งไว้ส่งวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมภายในเดือนกันยายน 2559 หากไม่
นำส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนดถือเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินมัดจำค่าธรรมเนียม
การศึกษา

2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตร
นานาชาติ) แสดงความจำนองเข้าศึกษาพร้อมชำระมัดจำค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท
โดยชื่อแคชเชียร์เช็คในนาม “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.” และยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 435 ชั้น 3 อาคาร
บรรยายเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
รวมทั้งกำหนดวันปฐมนิเทศและรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติต่างๆจะแจ้งให้ทราบใน
วันที่ที่นักศึกษาแสดงความจำนองเข้าศึกษาและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 19 กล่าวคือ

19.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร

19.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหาก
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะไม่รับเข้าศึกษา

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

19.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ภายหลังพบว่ามีชื่อใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันทีตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

19.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอมใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

4. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 : วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ติดต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1536